

NHÂN LOẠI - GIÁC NGỘ - TÌNH THƯƠNG
MANKIND - ENLIGHTENMENT - LOVE (M.E.L.)
ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VŨ TRỤ
UNIVERSAL ENERGY APPLICATION AND DEVELOPMENT
Website: mel.org.vn



BÀI GIẢNG THẦY LƯƠNG MINH ĐÁNG
Lớp 6 tại Sài Gòn, Việt Nam, ngày 30/01/2002

Prof. Dr. Sir Master LƯƠNG MINH ĐÁNG
D.Ac.,M.D.(T.M.),Ph.D.,D.Sc.,K.St.J. (Knight Commander)
Albert Schweitzer Award 2001
Founder of MANKIND - ENLIGHTENMENT - LOVE

BÀI GIẢNG LỚP 6 CỦA THẦY LƯƠNG MINH ĐÁNG

ĐƯỢC TỔ CHỨC TẠI TP. HCM – VIỆT NAM NGÀY 30 - 01 - 2002

Thầy phát biểu trước khi bắt đầu lớp học:

Lần đầu tiên Thầy gọi về từ Úc để giúp anh chị em học lớp 6, giúp anh chị em Việt Nam những người không đủ khả năng tài chính đi ra nước ngoài có cơ hội học hỏi, luyện tập kim tự tháp để có đầy đủ năng lực giúp cho mình, cho gia đình mình, cho xã hội và cho quốc gia dân tộc mình.

Về cách luyện tập kim tự tháp:

Các anh chị em tập từ tối thiểu 5 giây cho đến tối đa là 30 phút. Anh chị em tập từ từ, tăng từng bước một, đừng có cố gắng. Nếu anh chị em cố gắng quá thì chắc chắn sự luyện tập sẽ không có kết quả.

Trước khi tập kim tự tháp các anh chị em cầu nguyện các Đấng thiêng liêng cao cả. Sau khi tập kim tự tháp anh chị em cầu nguyện thêm một lần nữa.

Tôi lưu ý chỉ khi nào tập đủ 30 phút thì anh chị em mới có đủ năng lực để truyền điện vô nước uống để chống tình trạng nước bị ô nhiễm không dùng được, mới đủ năng lực truyền điện cho quốc gia chúng ta để giúp chống đỡ, vấn đề thiên tai địa ách, truyền vào lương thực thực phẩm. Đây là tôi tạo điều kiện cho anh chị em có kim tự tháp đôi học từ lớp 6 trở lên trên toàn thế giới. Mục đích tôi muốn giúp cho anh chị em có năng lực để đủ khả năng giúp người khác hết bệnh, đủ khả năng truyền điện hạn chế thiên tai, ảnh hưởng nông nghiệp, chăn nuôi ... Ngày trước tôi chỉ cho tập mỗi ngày 2 lần còn bây giờ nếu anh chị em chịu nổi tôi sẽ cho tập mỗi ngày tập 3 lần: sáng, trưa, chiều. Mỗi lần tập cách nhau tối thiểu 1 tiếng, lúc nào thật rảnh rỗi có thể tập. Anh chị em cố gắng luyện tập để có đủ năng lực để chữa bệnh, đủ năng lực chống lại sự ô nhiễm, chống thiên tai và giúp phát triển nông nghiệp, lương thực thực phẩm, vv..

Trong tài liệu này có ghi rõ ràng đầy đủ các anh chị em nhớ nghiên cứu cho kỹ và nhớ thực hành đúng quy tắc mới có kết quả.

Một điều quan trọng nữa là tôi đã truyền điện vào kim tự tháp để giúp anh chị em tập, nghiên cứu thực hành cho có kết quả để giúp cho người dân Việt Nam nói chung, giúp dân tộc ta được trọn vẹn trong vấn đề sức khỏe, trong vấn đề thiên tai, ô nhiễm ... trong tương lai cũng như hiện tại. Qua lớp học này tôi hy vọng anh chị em trở về gia đình mình tập luyện có kết quả để giúp mình, giúp người. Về tài liệu anh chị em phải nghiên cứu thêm. Một điều tôi muốn nhắc nhở anh chị em là phải tập luyện cho đúng nguyên tắc và thường xuyên áp dụng để có đầy đủ năng lực. Đó là niềm vui chung của dân tộc Việt Nam chúng ta, cũng là niềm vui riêng của tôi giúp đỡ anh chị em. Đó là những vấn đề tôi muốn chia sẻ với anh chị em trước khi bước qua phần các anh chị em nêu câu hỏi để tôi giải đáp giúp cho anh chị em hiểu biết thêm nhằm phát triển kinh tế gia đình, phát triển kinh tế quốc gia.

Câu hỏi:

- 1. Thưa Thầy, xin Thầy giải thích một quy luật hiện hữu như cái gì sinh ra thì sẽ chết, cái gì đã hợp thì sẽ tan, cái gì tích lũy thì sẽ cạn kiệt, cái gì xây dựng thì sẽ đổ, cái gì lên cao thì sẽ xuống thấp, duyên khởi thì duyên sẽ tàn. Vậy dòng điện vũ trụ có theo luật này không? Nó còn mãi trong ta hay nó sẽ không còn khi chúng ta tắt thở? Xin Thầy giải thích cho chúng con rõ.*
- 2. Tiếp theo là câu hỏi: Qua tài liệu tham khảo có thấy đề cập đến luân xa 1. Vậy xin Thầy giải thích luân xa 1 là gì? Có vai trò như thế nào? Học đến cấp nào thì mới mở được luân xa 1?*
- 3. Học đến cấp nào thì mới chữa trị được tất cả các bệnh trong vũ trụ này? Các bệnh về xương và viêm khớp xương thì thường thấy nhưng lại chữa trị rất là lâu. Xin Thầy giải thích. Xin cảm ơn Thầy.*

Thầy trả lời:

Bây giờ trước khi trả lời anh chị em thì tôi nhắc nhở cho mỗi người chỉ được nêu 2 câu hỏi thôi để còn thời gian cho người khác học hỏi.

Câu hỏi thứ nhất người học viên nêu ra là thuộc quy luật âm dương. Nếu chúng ta biết cách sử dụng băng tần tổng hợp của vũ trụ thì chúng ta sẽ trường tồn mãi mãi. Cách nay 200.000 năm về trước, người Atlantic đã biết cách sử dụng điện vũ trụ tạo ra năng lượng để tồn tại vĩnh viễn. Ngày nay khoa học vẫn còn đang nghiên cứu để sử dụng băng tần tổng hợp và năng lượng vũ trụ. Nếu chúng ta biết cách sử dụng thì chúng ta sẽ vượt qua quy luật âm dương và trường tồn vĩnh cửu. Trước nay chúng ta phải chịu luật bù trừ của quả địa cầu trong 200.000 năm, 300.000 năm. Chưa bao giờ trong lịch sử của quả địa cầu giải đáp được vấn đề này.

Khi các anh chị em đến với môn học này là đã bắt đầu biết cách sử dụng điện vũ trụ vào việc chữa bệnh, vào vật nuôi cây trồng. Việt Nam được hồng ân của Thượng Đế ban cho Việt Nam chúng ta, giao phó nhiệm vụ cứu giúp nhân loại. Các nhà thiền sư tập luyện 60 năm thiền định, 70 năm thiền định mà vẫn chưa khai mở được luân xa. Tại sao chúng ta chỉ trong một thời gian ngắn mà có thể áp dụng nhân điện để giúp cho nhiều vấn đề như trị bệnh, phát triển tâm linh... Đó là vì dân tộc Việt Nam, vì các anh chị em nhiều đời, nhiều kiếp đã có công tu luyện nên mới được Thượng Đế giao phó nhiệm vụ này. Người đứng đầu là tôi, kế đến là các anh chị em để đóng góp cho nhân loại, giúp nhiều nước. Trong 13 năm qua tôi đã đi nhiều nước trên thế giới, đã giúp hàng triệu triệu người hết đau hết bệnh. Ngành Nhân Điện chúng ta đã giúp được nhiều người bệnh nặng đưa vô bệnh viện, không chữa trị được mà khi đem về có khi chúng ta lại chữa trị khỏi. Chúng ta đã chữa được nhiều bệnh, thậm chí có những bệnh mà y học không chữa được. Tuy nhiên, chúng ta có một số bệnh chúng ta cũng trị không được. Nếu người bệnh có chết đi thì anh chị em cũng giúp được phần hồn của người đó siêu thoát để tái kiếp. Trên thực tế chúng ta đã giúp chữa

những bệnh thần kinh giả, giúp không biết bao nhiêu triệu linh hồn được siêu thoát, trở về với Thượng Đế hay đầu thai tái kiếp khác.

Tôi muốn chia sẻ để anh chị em biết. Riêng về luân xa 1 thì về lý thuyết chúng ta có biết về luân xa 1. Hiện nay thì anh chị em lưu ý rằng không ai có thể luyện tập được về mặt thực hành. Tất cả các học viên chúng ta từ lớp 1 đến lớp 7 chỉ cho phép tập luyện từ luân xa 2 đến luân xa 7 mà thôi. Chưa bao giờ tôi dẫn giải và cho phép tập luyện luân xa 1. Nếu có anh chị em cho rằng mình đã luyện tập được luân xa 1 thì đó là do anh chị em tưởng tượng mà thôi. Vì nó mang một năng lượng mạnh khủng khiếp làm cho chúng ta bị tẩu hỏa nhập ma (dùng theo danh từ thiền) và làm cho chúng ta bị loạn thần kinh (dùng theo danh từ khoa học). Hiện nay chưa có một học viên nào được tôi cho phép tập luyện luân xa 1. Trong tương lai vào năm tới đây hoặc năm 2004 có thể tôi sẽ dẫn giải thêm cho một số học viên cấp cao biết tác dụng của luân xa 1.

Đó là 3 câu hỏi tôi muốn chia sẻ với học viên này để giúp cho anh chị em nói chung, và học viên này nói riêng để anh chị em có cơ hội giúp cho mình cho người khác tùy trường hợp. Những gì tôi chia sẻ thì anh chị em phải nghiên cứu cho rõ, học cho kỹ càng. Có như vậy thì anh chị em mới giúp mình giúp người khác được.

Câu hỏi:

4. *Thưa Thầy, chung quy con người ta làm điều tốt, xấu là do duyên và nghiệp. Không biết tại sao có những người suốt cuộc đời họ không biết tu tâm hướng thiện. Có người đã học về chân lý rất nhiều, thậm chí học cả ngay Thầy mà họ vẫn chưa giác ngộ, chưa hướng Phật pháp. Có phải do lịch trình tiến hóa chưa đủ hay do nghiệp lực của họ chưa đủ để giác ngộ?*
5. *Thưa Thầy, sao con đã đi đến những người học cấp cao rồi mà con vẫn cảm nhận có những linh hồn thấp đến nhờ giúp? Khi trị bệnh con có cầu nguyện Thầy đến giúp. Còn khi cầu nguyện cho linh hồn thì không có cầu*

trước. Như vậy cầu nguyện cho linh hồn nhiều có ảnh hưởng đến năng lực không?

Thầy trả lời:

Tôi khuyên các anh chị em đừng nên phê phán, vì dù sao đó cũng là những bài học từ Thượng Đế giúp cho chúng ta phân biệt cái đúng cái sai. Chúng ta học cái tốt, trở thành người tốt rồi mà anh chị em không học cái xấu thì chưa trọn vẹn. Khi anh chị em học được cái xấu, hiểu được tại sao người ta xấu thì mới giúp cho người ta trở thành tốt được. Quan trọng là anh chị em có vượt qua được không, có bị ô nhiễm không? Thực ra anh chị em cũng chưa có khả năng đo lường được ai xấu ai tốt. Bản thân mình có tốt chưa mà phê phán người khác. Bởi lẽ, đó là những bài học từ Thượng Thiên dạy cho chúng ta. Khi chúng ta biết cái tốt cái xấu, vượt qua cái tốt cái xấu thì chúng ta mới có khả năng minh chứng sự sai trái. Bởi lẽ muôn loài vạn vật đều do các Thượng Đế tạo ra, cho dù vì bất cứ lý do gì ta phê phán họ tốt xấu tức là ta phê phán các Đấng. Tại sao ở Việt Nam tôi giảng cho các anh chị em ở mức độ cao như vậy? Bởi vì dân tộc Việt Nam phát triển tâm linh cao độ so với các nước khác. Tôi sẽ giúp cho anh chị em phát triển đường đạo, phát triển tâm linh đóng góp cho đất nước chúng ta trường tồn vĩnh cửu, đóng góp cho Việt Nam một nền tâm linh cao độ đóng góp cho thế giới về đây học hỏi. Điều đó đã xảy ra 18 năm qua rồi, tôi đã dạy cho rất nhiều học viên trên thế giới các lớp học lớn phiên dịch ra ít nhất là 3 thứ tiếng đến 15 thứ tiếng, học viên mấy chục nước trên thế giới tụ họp về học mà trong đó người Việt Nam chỉ chiếm 5% thôi. Trong tương lai các anh chị em cũng không cần phải suy nghĩ vì các nước trên thế giới sẽ tụ họp tại Việt Nam để học hỏi phát triển nền tâm linh, để tìm hiểu xem tại sao Việt Nam được Thượng Đế ban cho hồng ân này. Đó là lý do tại sao suốt 13 năm qua, Thượng Đế đã sai khiến tôi phải truyền bá môn học này với tư cách là một nhà tu học, một nhà y học cổ truyền đã đi giao giảng hơn 64 nước trên thế giới, có hơn 2 triệu học viên toàn thế giới, 30 triệu bệnh nhân được chúng ta chữa trị hết đau hết bệnh. Anh chị em có thấy ai làm được điều đó không? Có dân tộc nào làm

được điều đó không ngoại trừ dân tộc Việt Nam được Thượng Đế ban cho hồng ân đóng góp bảo vệ đất nước cũng như thế giới trong những năm sắp tới.

Còn bây giờ, các anh chị em học từ cấp 5.2 trở xuống khi đến nơi nào mà có cảm nhận thì anh chị em cầu nguyện cho họ. Còn từ lớp 6 trở lên, với năng lực tập kim tự tháp của chúng ta với năng lực Thượng Đế ban cho chúng ta anh chị em khỏi cần cầu nguyện những linh hồn đó cũng theo nguồn năng đó mà siêu thoát. Càng học cao chừng nào thì khả năng hóa giải bùa ngải hoặc đưa linh hồn đi tái kiếp càng nhanh chừng đó. Tuy nhiên nếu anh chị em đã học cao rồi mà vẫn còn để người ta sử dụng bùa ngải với mình thì anh chị em bị mất năng lực, vì đó là các anh chị em tình nguyện. Anh chị em muốn đưa một linh hồn đi tái kiếp anh chị em học có 2 ngày, còn thầy bùa ngải học đến 40 năm mà có khi đưa người ta đi được có khi không. Anh chị em càng cầu nguyện giúp các linh hồn bắt tử bắt diệt nhiều chừng nào thì phước đức nhiều chừng đó. Còn nếu họ đã xin cứu giúp mà anh chị em từ chối nói tôi không giúp được, hãy nhờ người khác đi, hãy tìm ông Thầy Đáng đi thì họ sẽ không nhờ anh chị em nữa. Người khác cứu giúp họ thì người khác được hồng ân.

Câu hỏi:

6. *Kính thưa Thầy, xin Thầy giải thích cho chúng con được rõ. Sau chiến tranh, tại Việt Nam có nhiều người bị nhiễm chất độc hóa học, nhất là chất độc màu da cam. Xin Thầy chỉ cho phương pháp truyền điện để hạn chế tối đa việc những trẻ ra đời bị dị tật.*
7. *Người bị té sông té rạch hết hồn hết vía. Nếu cứu vớt người bị nạn chúng con phải làm sao? Xin cảm ơn Thầy.*

Thầy trả lời:

Bây giờ trước tiên tôi muốn chia sẻ với các anh chị em rằng tình trạng chiến tranh ở Việt Nam xảy ra gây rất nhiều tai hại cho dân tộc chúng ta. Anh chị em nghe tôi nói rõ, khi người mẹ bắt đầu có thai thì anh chị em đưa vô danh sách trị bệnh tập thể rồi anh chị em truyền điện chắc chắn sẽ giúp người mẹ

manh khỏe, phòng ngừa các bệnh tật và nhiễm độc cho bào thai. Đứa trẻ sẽ khỏe mạnh, thông minh sáng suốt. Đó là điều tôi mong muốn các anh chị em làm được.

Từ ngày mai sau khi học xong lớp 6, anh chị em hãy cầu nguyện cho ông bà tổ phụ nội ngoại hai bên được tái kiếp. Ngoài ra, anh chị em cũng phải lập danh sách những người thân trong gia đình truyền điện hằng ngày để giúp cho những người lớn tuổi hết bệnh hết đau, phòng bệnh tránh vi trùng xâm nhập cho những người nhỏ tuổi. Không phải chỉ có những người đã bị bệnh tật mà anh chị em còn có thể giúp cho những người thân yếu ruột thịt của mình, người quen biết của mình bằng cách lập một danh sách để truyền điện mỗi ngày. Trong tương lai những khó khăn xảy ra cho thế giới thì Việt Nam chúng ta, vùng Đông Nam Châu Á tuy chỉ bị ảnh hưởng nhưng chúng ta cũng phải đề phòng, tạo sức đề kháng bảo vệ cho chúng ta, gia đình chúng ta, đất nước chúng ta bằng cách truyền điện tập thể từ ngày hôm nay cho đến 31 / 12 / 2003. Lúc đó có thể có những công thức khác, cơ hội khác. Tôi muốn nhắc nhở không riêng cho học viên lớp 6 này mà cho tất cả anh chị em học lớp 6 trở lên. Trong mấy tháng vừa qua tôi dạy rất nhiều cho các anh chị em ở Mỹ Châu, Úc Châu, Việt Nam để mong anh chị em có đủ năng lực làm điều đó.

Linh hồn chúng ta được Thượng Đế gửi xuống trần gian này nhờ thể xác chúng ta để hành đạo. Anh chị em hỏi thể xác bệnh, linh hồn ta có ảnh hưởng không? Linh hồn không có tội, không có một thể xác nào có tội, không có một thể xác nào tội hết. Chúng ta có thể bị hạn chế về thể xác, nhưng linh hồn chúng ta không bao giờ có tội. Thật ra, khi anh chị em phê phán nói ai xấu tức là cái xấu đó trở vào anh chị em vì anh chị em còn phân biệt, còn đố kỵ. Còn bản thân anh chị em có xấu hay không chưa biết. Nhưng anh chị em cứ đem cái xấu của người ta vô trong đầu cộng với những cái xấu của mình thì anh chị em còn bị hạn chế hoài. Anh chị em cứ mỗi ngày phê bình người này xấu, người kia xấu chừng hai ba chục người thì bao nhiêu cái xấu đem vô anh chị em hết thì đương nhiên chúng ta sẽ bị xấu, trong khi bản thân chúng ta tốt đẹp. Tôi muốn nhắc

nhờ anh chị em hãy học hỏi những cái tốt của người ta đi. Đó là tôi muốn giúp cho anh chị em. Bây giờ anh chị em cứ lấy cái tốt của người ta đem vô đầu đi thì anh chị em sẽ trở thành tốt. Còn bây giờ anh chị em muốn giúp cho người khác thì không có gì khó khăn hết vì anh chị em đã có năng lực, anh chị em lớp 6 cứ cầu nguyện giúp cho linh hồn người ta siêu thoát. Còn anh chị em lớp 7 trở lên thì với năng lực của mình anh chị em giúp cho người khác, giúp cho linh hồn bắt tử bắt diệt trở về với cõi sáng rất nhanh.

Còn về những người bị nạn sau khi cứu người ta bằng cách truyền điện theo công thức emergency (cấp cứu) rồi các anh chị em đưa người ta vô bệnh viện và sau đó vẫn cứ truyền điện giúp người ta theo tài liệu đã hướng dẫn. Các anh chị em nghiên cứu tài liệu thêm để lát nữa sau giờ giải lao tôi sẽ dẫn giải thêm cho những người khác để tránh mất thời gian.

Câu hỏi:

8. *Một học viên xin trực tiếp hỏi Thầy: “Thưa Thầy con tên là Mai Thị Bảy, con sinh năm 57, con sinh lúc 7h tối ngày thứ 7, tháng 7, con tên Bảy, con thứ 7 luôn Thầy. Con nghe nói Phật Thánh Tiên xuất hiện 2000 năm tại Việt Nam, có không Thầy? Điều thứ hai, Thầy ơi Thầy cho con biết mặt Thầy. Nếu Thầy nhận ra con là đệ tử của Thầy xin cho con có cơ hội gặp Thầy bằng xương bằng thịt nghe Thầy”. (nói một tràng tiếng lạ không thể ghi được). Dạ con xin chúc cho huynh đệ trên toàn thế giới được nhớ về cội nguồn. Dạ con cảm ơn Thầy.*

Thầy trả lời:

Qua câu hỏi của người học viên này tôi muốn nhấn nhủ với nhiều anh chị em khác. Năm 2000 mới không phải Phật Thánh Tiên xuất hiện đâu. Phật Thánh Tiên xuất hiện ở Việt Nam chúng ta từ lâu rồi. Tôi chia sẻ với anh chị em điều này anh chị em chưa biết. Hồi tôi còn ở Việt Nam. Anh chị em còn nhớ năm 1979, Trung Quốc tấn công miền Bắc Việt Nam, tất cả chúng ta đều lo sợ. Nhưng mà anh chị em có biết tại sao họ tự động rút lui, không đàn áp dân tộc ta

không? Tôi biết, tôi nhận được nhiều bức thông điệp từ Thượng Đế. Trong một bức thông điệp mà một vị Thầy giỏi nhất Trung Quốc đã nhận được trong khi thiên đình thấy có một vị nào đó đã được Thượng Đế đưa xuống miền Nam Việt Nam chúng ta, có trách nhiệm bảo vệ dân tộc Việt Nam chúng ta. Vì lý do đó ông Thầy đó yêu cầu chính phủ Trung Quốc phải lập tức rút lui để tránh sự thất bại chắc chắn xảy ra. Nếu họ tiếp tục tấn công chính phủ Trung Quốc sẽ thất bại rất nhiều. Đức Phật, Thượng Đế đã gửi nhiều linh hồn cao cả, có trách nhiệm xuống Việt Nam chúng ta từ Bắc tới Nam. Riêng miền Nam Việt Nam chúng ta có trách nhiệm cao cả để đóng góp giúp đỡ đất nước chúng ta. Đất nước của Trung Quốc cách đây 5000 năm về trước chúng ta dùng tiếng Nho, tiếng Tàu chứ không phải chữ Việt Nam như bây giờ, chúng ta mới dùng chữ hiện nay chỉ vào khoảng trên 100 năm thôi. Dân tộc chúng ta đi lập nghiệp ở Trung Quốc, chúng ta xài tiếng Nho mà sau này trở thành tiếng Trung Quốc, vùng đất của Trung Quốc bây giờ xưa nay là của chúng ta. Anh chị em nghe cho rõ tôi trình bày nghe. Rồi đây trong tương lai hợp thức hóa: Xác định rõ ràng lý lịch, xác định rõ ràng thời điểm thì chính dân tộc chúng ta, dân tộc Việt Nam ở miền Bắc của chúng ta đã từng qua Trung Quốc lập nghiệp cách nay trên 5000 năm về trước. Sau đó, chia vùng đất đai. Chia vùng đất đai rồi, dân tộc chúng ta được cái may mắn là ông Alexander Rhodes giúp cho chúng ta dùng tiếng La-tinh kết hợp với những thứ tiếng khác để có chữ Việt Nam như bây giờ. Một lần nữa tôi nhắc nhở anh chị em, trong tương lai đất nước Trung Quốc là của chúng ta chứ không phải của Trung Quốc đâu. Tôi chia sẻ với anh chị em những điểm này. Hy vọng trong tương lai rồi đây đất nước chúng ta rồi chúng ta sẽ có, đất nước chúng ta rồi chúng ta sẽ hưởng. Các anh chị em yên tâm nhé. Rồi đây chúng ta sẽ có dồi dào đất đai của nhiều dân tộc khác như: Miên, Lào, Thái Lan đưa đất đai cho chúng ta nhờ chúng ta quản lý đó. Do đó trong tương lai dân tộc Việt Nam chúng ta nhiều đất, nhiều dân lắm chứ không phải 70 triệu đâu, nhiều dân khác kết hợp lại, điều này chậm nhất là vào năm 2004 sẽ xảy ra. Cho nên Việt Nam sau này đất đai màu mỡ nhiều lắm. Một lần nữa tôi khuyên anh chị em

đừng lo về vấn đề đất đai. Qua câu hỏi của học viên này tôi muốn nói với anh chị em rằng linh hồn của các Đấng xuống đây rất nhiều, bảo vệ cho chúng ta không ít, giúp đỡ cho dân tộc chúng ta không ít. Nếu không thì một người Việt Nam bình thường như tôi làm thế nào mà có thể đứng trên hội trường thế giới nói cho toàn thế giới nghe, khó lắm. Nếu tôi không được Thượng Đế giao phó trách nhiệm thì không dễ gì các nước trên thế giới nghe tôi, thực hành theo tôi để cứu giúp cho nhân loại. Mà tôi đã làm được cho thế giới thì tôi cũng sẽ đóng góp cho Việt Nam – một nước mà được các Đấng Thiêng Liêng chú ý trong vấn đề nghiên cứu phát triển tâm linh cho toàn thế giới, toàn thể nhân loại – đó là dân tộc Việt Nam của chúng ta đó chứ không phải nước khác đâu. Nói cho các anh chị em yên tâm, các Đấng đã được gửi xuống đây lâu rồi chứ không phải đợi đến năm 2000 đâu, từ Bắc tới Nam nghe, từ đời vua Hùng Vương đến bây giờ nghe. Trong nhiều nhiều thế kỷ qua rồi. Nhưng mà trong thế kỷ sau cùng này chúng ta có nhiệm vụ quan trọng là nghiên cứu phát triển tâm linh cho toàn thế giới, chúng ta được cái may mắn là nhiều dân tộc khác sẽ đến đây giúp Việt Nam phát triển kinh tế đất nước. Các anh chị em yên tâm. Tôi là người Việt Nam, các anh chị em là người Việt Nam tất cả chúng ta đều có duyên lành thì chắc chắn trong tương lai tiếng nói của tôi sẽ giúp cho nước Việt Nam trường tồn vĩnh cửu.

Chắc có lẽ người học viên này có duyên lành được sinh ra cái gì cũng số 7 hết. Chắc là do có Đấng nào đó đã nhờ thể xác người này để giúp đời. Trong tương lai chắc chắn không riêng người học viên này mà nhiều học viên Việt Nam nữa sẽ gặp tôi. Tôi sẽ về nước để tất cả anh chị em gặp, mà khi tôi tạo cho Việt Nam mình vinh quang đứng nhất nhì thế giới thì tôi mới về.

Câu hỏi:

- 9. Thưa Thầy, trị nhân điện lần đầu thì thấy rất hiệu nghiệm, nhưng những lần sau thấy ít hiệu nghiệm hơn. Như vậy trong nhân điện có hiện tượng “lờn thuốc” không?*

10. Khi chúng ta cấp cứu cho một bệnh nhân mà bệnh nhân đó theo như bệnh viện bảo là có nguy cơ chết rồi. Bây giờ mình cấp cứu cho người ta qua cơn nguy hiểm, người ta về cũng phải chịu uống thuốc, được một thời gian, rồi sau đó cũng phải điều trị rồi cũng chết. Như vậy thay vì để cho người ta chết sớm mà cấp cứu kéo dài thời gian đau bệnh vài tháng rồi cũng chết. Về đạo đức, cấp cứu như vậy có đúng không? Có ảnh hưởng gì đến năng lực của mình anh chị em hay không? Xin Thầy giải thích cho chúng con rõ. Cảm ơn Thầy.

Thầy trả lời:

Bây giờ Thầy giải thích cho anh chị em. Có người trị bệnh cho người ta mau hết, trị bệnh cho mình hay cho người thân lại không hết, có thể vì các lý do sau:

- ✓ Anh chị em nóng lòng quá, trị nhiều lần, trị quá thời gian dẫn đến không hiệu quả.
- ✓ Các anh chị em trị sai nguyên tắc.
- ✓ Anh chị em trị bệnh cho người ta mà tâm của anh chị em không ổn, bực bội, bị chi phối bởi ngoại cảnh.

Nói tóm lại, muốn truyền điện giúp cho người ta hết bệnh hết đau thì đòi hỏi anh chị em phải khỏe mạnh thể xác, ổn định tinh thần, tập trung tinh thần và tình thương thì người ta mới hết đau hết bệnh. Các anh chị em cần có sự tự nguyện, lúc truyền điện mà anh chị em buồn bực, lo lắng, phiền muộn thì truyền điện giao qua cho người ta hết thì làm sao họ hết bệnh? Đó là lý do tại sao có người trị bệnh mau hết, có người trị bệnh lâu hết chứ không phải là do “lờn thuốc”. Tôi cũng muốn nhắc nhở anh chị em rằng bản thân chúng ta không có một quyền năng khả năng nào đặc biệt ngoài khả năng thiên định để nhận năng lượng vũ trụ, của các Đấng truyền điện giúp cho người khác hết đau hết bệnh. Đó là nhiệm vụ mà Thượng Đế giao phó cho chúng ta.

Rồi, bây giờ đến việc cấp cứu cho thể xác sống. Nếu thể xác đó quá yếu thì Thượng Đế mang linh hồn đó về để đưa qua một thể xác khác. Nếu anh chị

em giúp cho thể xác đó sống thêm 1 giờ, 1 ngày nào là linh hồn đó có cơ hội học hỏi nhiều hơn nữa. Chúng ta sẽ không bị mất một chút năng lượng nào hết mà còn tăng năng lực, đó là tạo hồng ân để chúng ta hưởng, con cháu chúng ta hưởng. Tôi nói để anh chị em yên tâm.

Câu hỏi:

11. Thưa Thầy, nhiều người cấp 6 trị cho một bệnh nhân được hay không?

Chữa cho người đang ngủ có được hay không và chữa như thế nào?

12. Phương pháp bắt mạch bằng luân xa 6 và xin Thầy cho biết cách để liên lạc với Thầy?

Thầy trả lời:

Nếu trị bằng luân xa 6, chỉ có người đầu tiên là cho được điện, những người sau điện không vô nữa. Còn trị bệnh bằng cách đặt tay thì điện trở ra người thứ hai hết. Vì lý do đó, nếu người nào yêu cầu anh chị em trị bệnh thì phải hỏi xem có ai trị chưa. Còn nếu người ta không biết thì tốt nhất là anh chị em truyền điện bằng luân xa 6 để nếu chúng ta chưa đủ điện thì sẽ vô tiếp, còn nếu đã đủ rồi thì điện sẽ trả về cho anh chị em chứ không rút điện từ bệnh nhân ra.

Tới vấn đề bắt mạch, tôi khuyên anh chị em khi nghe người ta nói bệnh này bệnh kia thì chỉ nghe thôi chứ đừng có suy nghĩ hoặc bị chi phối gì cả. Lúc đó anh chị em hãy cảm nhận bằng luân xa 6 của mình, các anh chị em sẽ được biết qua luân xa của mình. Ví dụ nếu bệnh nhân bị bệnh tim thì luân xa 4 của anh chị em có cảm nhận, còn bệnh nhân bị gan, bao tử, ... thì luân xa 3 của anh chị em có cảm nhận. Cũng có những trường hợp người ta than đủ bệnh hết mà anh chị em không cảm nhận bệnh nào ở luân xa cả mà có dấu hiệu từ luân xa 3 trở xuống thì anh chị em trị thần kinh giả cho người đó đi, thì người đó hết bệnh liền. Còn người đó cũng chưa hết bệnh thì yêu cầu họ trở lại lần nữa. Bắt mạch bằng luân xa 6 và truyền điện vô luân xa đau bệnh của người đó thì sẽ hết.

Muốn liên lạc với tôi thì sau khi thiền định 30 phút. Anh chị em cầu nguyện tôi, tịnh tâm thiền định mở mắt và đừng bị chi phối, lo lắng, mong chờ, ... Vì khi anh chị em bị chi phối thì cũng như là đóng cửa thì dòng điện của tôi, của các Đấng làm sao vô được để giúp cho anh chị em phát triển đường đạo, giúp đường đời. Hoặc là anh chị em quá gấp rút quy định thời gian muốn tiếp xúc với tôi là trong vòng 30 phút rồi các anh chị em cứ nôn nóng trông đợi thì cũng không có kết quả. Thời gian anh chị em tiếp xúc với tôi phải là thời gian anh chị em rảnh rỗi nhất, ngồi thiền định, mở mắt ra. Lúc đó thì linh hồn của tôi sẽ tiếp xúc với anh chị em để giải đáp những thắc mắc hay trong vấn đề trị bệnh, dạy học.

Câu hỏi:

13. *Thưa Thầy, khi con ngồi tịnh tâm thì các cơ mặt, mũi, miệng bị rung mạnh không thể tập trung được thì làm sao?*
14. *Hiện nay, thế giới có xuất hiện bệnh than. Vậy phương pháp chữa bệnh than như thế nào?*
15. *Hai học viên đang có mặt ở đây. Một người bệnh phổi rất nặng chữa thuốc Tây quá nhiều nhưng không hết, nên ảnh hưởng đến tim, các cơ quan nội tạng và hiện giờ hai đầu gối cũng rất đau, xin hỏi Thầy bệnh của con có chữa hết được hay không?*
16. *Vợ của con bị đau khớp đã 4 năm nay, thường tê cứng cả người, hay bị mệt, ăn ngủ không được, đi đứng rất khó khăn, Đã học lớp 5.1 hơn 1 năm rồi nhưng đến nay chưa thấy căn bệnh thuyên giảm. Con rất mong Thầy chỉ dạy giúp dìu con. Xin cảm ơn Thầy.*

Thầy trả lời:

Bây giờ anh chị em, bắt đầu tối nay chúng ta về tập kim tự tháp, anh chị em sẽ biết rõ dòng điện vô người chúng ta như thế nào. Có khi quá mạnh tạo nên hiện tượng rung giật đó là vì thể xác chúng ta có giới hạn. Nếu bị như vậy anh chị em cầu nguyện đi rồi tạm ngưng, sau đó tập tiếp, không tác hại gì cả.

Tập từ từ như vậy giúp cho thể xác anh chị em quen dần với băng tần tổng hợp, dần dần sẽ không còn thấy khó chịu hay rung giật nữa.

Hiện nay thế giới đang lo ngại một số bệnh lạ, độc hại như bệnh than, nhất là tại Hoa Kỳ. Những bệnh nặng như bệnh than chúng ta cũng trị được. Vào cuối năm 1999, khi tôi đang dạy một lớp đặc biệt lớp 7 tại Bang Florida, Hoa Kỳ. Trong hội trường 1.000 người thì có một luồng khí độc xâm nhập vào hội trường này, vào lớp học của tôi, người ta đã kêu xe ambulance sửa soạn cấp cứu đưa những người nhiễm độc vào bệnh viện, dự kiến khoảng 700 người. Đó là một sự thử thách trong vấn đề vi trùng cho lớp học. Trong suốt 7 ngày của lớp học, bằng việc truyền điện cho lớp học tôi đã giúp cho những người yếu hết bệnh, những người mạnh trong đó có tôi vượt qua không bị bệnh với kết quả khả quan mỹ mãn. Sau đó họ mới cho tôi biết có một số nhà khoa học về hóa học muốn thử thách Ngành Nhân Điện chúng ta bằng cách cấy vào lớp học những vi trùng cảm nặng nhất coi chúng ta có vượt qua khỏi hay không? Thôi đó là việc quá khứ, còn việc hiện tại đất nước Hoa Kỳ đang lo sợ. Chúng ta đã trị được nhiều bệnh nặng và bệnh than chúng ta cũng chữa được. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải áp dụng đúng nguyên tắc, đúng công thức.

Tôi kể cho anh chị em nghe về 1 học viên ở Việt Nam mới học cấp 3 lý thuyết, chưa mở luân xa 100 % mà có thể trị cho một người liệt một bên trong 2 ngày hết, trị cho người bị liệt 2 bên trong 3 ngày là hết. Chưa bao giờ có trong lịch sử, đó là đại cơ duyên với người đó, đó là đại hồng ân của Thượng Đế với dân tộc Việt Nam giúp chúng ta có năng lực mạnh để giúp dân tộc chúng ta – một dân tộc nghèo, còn thiếu thuốc thiếu thầy, bản thân tôi cũng bệnh nhưng tôi cũng trị 2 đến 3 ngày là hết. Chúng ta cần phải ăn uống điều độ, giữ gìn, chăm sóc đến thể xác chúng ta.

Như tôi đã trình bày với anh chị em, có những người bệnh thập tử nhất sinh chúng ta trị sống thêm 5, 7 năm nữa. Ở cấp 6, nếu người bệnh không có bệnh ở các bộ phận bên ngoài thì anh chị em chỉ truyền điện vô luân xa 6, luân xa 7 của họ mà thôi. Nếu họ bị những vết giải phẫu, chân tay có vết thương, bị

đau ngoài luân xa thì hình dung kim tự tháp tương tượng lên chỗ đau truyền từ 2 giây đến 30 giây để giúp bớt đau nhức. Những anh chị em học lớp 6 rồi tôi hy vọng sẽ giúp được những bệnh nặng. Tôi nhắc lại cho anh chị em rõ, tôi là Thầy, tôi ra ngoài không khí ô nhiễm tôi cũng bị bệnh, tôi ăn uống đồ độc hại tôi cũng bị đau. Những bệnh thông thường tôi trị 1 ngày là hết, những bệnh nặng tôi trị 3 ngày là tối đa. Tất cả mọi người, anh chị em cũng vậy dù chúng ta có năng lực nhưng chúng ta cũng cần bảo vệ sức khỏe chúng ta. Người bệnh mới hết cũng phải dưỡng sức chứ đừng làm việc nhiều, giữ gìn sức khỏe thì mới hết bệnh được. Khi muốn làm việc lại thì tăng từ từ mới không bị ảnh hưởng cho sức khỏe.

GIẢI LAO

Thầy phát biểu sau giờ giải lao:

Trước khi tiếp tục lớp học, Thầy đề nghị các khoản học phí của anh chị em lớp 6 sau khi trang trải các chi phí rồi Thầy sẽ cho số tiền đó để chúng ta đóng góp thành lập một bệnh viện y học bổ sung rất lớn để giúp cho đồng bào nghèo thiếu thuốc men có cơ hội được trị hết đau hết bệnh. Tôi hứa trong tương lai sẽ kêu gọi anh chị em nhân diện ở trên toàn thế giới về, tổ chức các lớp học ở Việt Nam để thu tiền giúp phát triển bệnh viện tại Việt Nam để đóng góp cho đất nước càng nhiều càng tốt, vừa giúp cho đồng bào hết bệnh hết đau vừa là nơi để anh chị em có phương tiện nghiên cứu. Việc này có thể năm nay, năm tới sẽ có. Tôi hy vọng chính phủ Việt Nam sẽ đồng ý và tạo điều kiện để thực hiện điều mong muốn này. Trời Phật cũng sẽ giúp chúng ta.

Về việc một số học viên đề nghị cung cấp thêm kim tự tháp nhỏ. Kim tự tháp nhỏ hiện nay có giới hạn, anh chị em lớp 6 sẽ được cung cấp cho con riêng của mình, con riêng của vợ / chồng, con ruột mỗi đứa nhỏ một kim tự tháp ghi tên vào đặt trên đầu giường để bảo vệ chúng. Nếu có thiếu thì tôi cố gắng gửi từ Thái Lan về.

Lưu ý: Cháu dì, cháu cô, cháu cậu, cháu bác... không được cấp kim tự tháp, nếu muốn cha mẹ nó phải tự học đến lớp 6.

Kim tự tháp nhỏ có tác dụng:

1. Tránh cho đứa nhỏ hoảng sợ khi thấy linh hồn bơ vơ.
2. Giúp cho đứa trẻ hết đau hết bệnh.
3. Giúp nó thông minh, học giỏi.

Đây là quyền lợi của anh chị em học lớp 6 trở lên. Ngoài ra từ ngày mai anh chị em cũng có thể cầu nguyện cho ông bà tổ phụ chúng ta tái kiếp bằng một cách đơn sơ đơn giản thôi. Anh chị em mua vài cành bông đặt lên bàn thờ cầu nguyện Thượng Đế, cầu nguyện các Đấng giúp cho ông bà tổ phụ chúng ta đi tái kiếp.

Câu hỏi:

17. *Việt Nam may mắn có Thầy đi các nước để giảng đạo, Thầy làm thế nào để cầu nguyện cho các linh hồn bất tử bất diệt? Bằng ngôn ngữ của linh hồn đó hay là có một dấu hiệu riêng?*
18. *Có học viên đã học lớp 5.2 rồi, trước đó có bệnh thần kinh giả đã bị thầy bùa ghim kim, sên bùa vô người rồi bây giờ bệnh hoài. Bây giờ làm sao trị hết?*
19. *Tại sao trị bệnh thần kinh giả phải hít thở 3 hơi?*

Thầy trả lời:

Các anh chị em nghe cho rõ nghe, các anh chị em đã học đến lớp 6 rồi, đã biết tập luyện kim tự tháp và sử dụng băng tần tổng hợp mà Thượng Đế đã ban cho anh chị em thì với năng lực đó các linh hồn bất tử bất diệt không thể xâm nhập anh chị em được. Anh chị em lớp 6 rồi mà còn thiếu niềm tin, mua bùa, mua ngải hoặc để thầy bùa, thầy ngải vô tình hay cố ý dùng bùa ngải để điều khiển, không chế anh chị em thì luân xa sẽ bị đóng lại mà không có người nào cứu được ngoại trừ tôi. Lúc đó các anh chị em vẫn cứ bị bệnh như thường.

Còn khi trị bệnh thần kinh giả, nếu anh chị em tin tưởng tôi là Thầy, khi anh chị em trị bệnh thì cứ cầu nguyện tôi cộng với năng lực của anh chị em thì chắc chắn sẽ hết bệnh. Một điều tôi nhắc nhở là anh chị em phải TRỊ BỆNH ĐÚNG NGUYÊN TẮC mới hết bệnh dù đó là thần kinh thiệt, thần kinh giả hay các thứ bệnh khác. Đôi khi có những linh hồn nói gạt anh chị em, họ nói họ đi mà sau đó họ không đi hoặc trở lại. Còn sau khi anh chị em học lớp 6 rồi nếu họ gạt anh chị em thì linh hồn đó vô kim tự tháp ngủ luôn. Khi anh chị em năng lực còn yếu thì anh chị em cần thở ra 3 hơi để tập trung tư tưởng, tăng năng lực. Các thầy bùa, thầy ngải ở Việt Nam có người giỏi lắm, họ có thể đưa linh hồn khác vào. Lúc đó tôi khuyên anh chị em nhất là anh chị em học cấp 3 đến 5.2 năng lực còn yếu quá thì sau khi trị 1 ngày, ngày thứ nhì nắm 2 ngón chân cái của họ thì sẽ hết.

Tôi không cầu nguyện cho những linh hồn này, mà những linh hồn này tôi biết và các anh chị em lớp 7 trở lên có năng lực mạnh, dựa vào đó để đi tái kiếp hay siêu thoát. Việc này không cần phải dùng một ngôn ngữ cụ thể nào cả mà chỉ cần dùng luân xa 6.

Câu hỏi:

20. *Xin Thầy dạy cách tẩy trừ, chế ngự những suy nghĩ làm sao để bỏ tư tưởng xấu như phê phán người khác, ham muốn cho mình ra khỏi tư tưởng mình hay không cho nó xuất hiện nữa?*
21. *Linh hồn con người tất cả là do Thượng Đế ban. Vậy tại sao có linh hồn tốt, linh hồn xấu. Tại sao Thượng Đế không cứu giúp nhân loại mà lại nhờ nhân loại cứu giúp nhân loại từ xấu trở về tốt?*
22. *Thầy có nói vật chất là giả. Chính con đi theo Thầy cũng buông thả vật chất, xem vật chất là giả, không cần vật chất mà đi tìm cái thật để phát triển tâm linh. Nhưng không có vật chất thì làm sao có phương tiện phát triển tâm linh được, xin Thầy chỉ dạy.*

Thầy trả lời:

Như anh chị em biết, thời kỳ sau cùng này, trong mấy tháng vừa qua Thầy đã thông báo cho tất cả anh chị em học viên lớp 6 trở lên trên toàn thế giới từ ngày 24-12-2001 đến hết ngày 31-12-2003 phải tập kim tự tháp mỗi ngày 3 lần, mỗi lần 30 phút để không bị chi phối ngoại cảnh, để có đủ năng lực đối phó những tình huống xấu nhất. Khi chúng ta cầu nguyện các Đấng, tập kim tự tháp thời gian dài chắc chắn sẽ không bị chi phối ngoại cảnh. Lúc đầu anh chị em có thể bị chi phối nhiều đến ít dần rồi đến hết, không bị chi phối nữa. Đó là siêu thiên định mà Ngành Nhân Điện chúng ta đào tạo trong thời gian ngắn nhất có hiệu quả cao nhất để có đủ năng lực giúp cho mình, cho gia đình, giúp cho quốc gia chúng ta và nếu có cơ hội giúp cho các nước khác trên thế giới. Các anh chị em yên tâm đi, sau khi học lớp 6 xong, anh chị em cứ tập kim tự tháp đi rồi sẽ thấy kết quả trong ngày mai đây, trong vài tuần tới. Cũng như tôi đã trình bày với anh chị em, dân tộc Việt Nam ta được các Đấng ban cho hồng ân. Học viên Nhân Điện Việt Nam có khả năng kỳ diệu đặc biệt trong việc trị bệnh và phát triển tâm linh.

Khi Thượng Đế tạo muôn loài vạn vật, khi Thượng Đế tạo cho linh hồn chúng ta vào một thể xác nào đó thì Thượng Đế tạo ra 2 con đường: con đường rẽ phải là con đường chung của nhân loại đang đi. Nhưng đó lại là con đường vòng, lâu lắm nhiều đời nhiều kiếp lắm con người mới đủ giác ngộ để quay về với Thượng Đế. Con đường rẽ trái là con đường về thẳng với Thượng Đế. Trong lịch sử nhân loại, chúng ta thấy có 2 người đó là Đức Phật Thích Ca cách đây 2500 năm và Đức Chúa cách đây 2000 năm đã đi con đường thẳng đó.

Thượng Đế cho quyền tự do chúng ta lựa chọn mà chúng ta không biết lựa chọn. Chúng ta sinh con ra muốn cho con mình ăn ngon mặc đẹp, học giỏi... mà không lo phát triển tâm linh tức là chúng ta đã theo con đường bên phải. Đó là lý do tại sao nhân loại chúng ta khổ hoài bởi vật chất, bởi cảnh trần ai này. Qua câu hỏi này tôi giải thích cho anh chị em biết các nhà khoa học trên thế giới trong 40 năm gần đây đã nghiên cứu bộ não con người. Nó gồm có 3

phần: phần thứ nhất là bộ não của con người thật, phần thứ nhì và phần thứ ba là bộ não của loài bò sát và động vật có chân. Vì lý do đó, các nhà khoa học phân định rằng bộ não con người bị khống chế bởi bộ não của những động vật cấp thấp. Do đó con người giỏi nhất trên hành tinh này cũng chỉ sử dụng có 5% bộ não của mình. Tôi trình bày với anh chị em bằng tài liệu khoa học hẳn hoi do thế giới nghiên cứu nghe.

Cho nên, nếu nhân loại cần thì Thượng Đế đến, còn nếu nhân loại chối bỏ Thượng Đế thì thôi. Tuy nhiên, tất cả các anh chị em hợp sức lại, trong bất cứ hoàn cảnh nào tin tưởng kêu gọi thì Thượng Đế sẽ sẵn sàng đưa 2 bàn tay ra cứu giúp chúng ta. Không bao giờ Thượng Đế bỏ linh hồn và thể xác chúng ta, chỉ có chúng ta chối bỏ Thượng Đế mà thôi.

Câu hỏi thứ nhì, có một số sách vở, một số người nói họ không cần vật chất. Đó là họ tự dối họ, họ dối người khác. Thí dụ trong Phật Giáo họ nói không cần vật chất, không cần danh lợi thì tại sao “thầy tu” không kêu là “thầy tu” đi mà họ có biết bao nhiêu chức sắc từ chú tiểu, rồi tăng, rồi trụ trì, đại đức, thượng tọa, rồi hòa thượng, rồi đại lão hòa thượng?

Tôi không bao giờ yêu cầu anh chị em gọi tôi bằng Thầy. Thầy là đối với học viên ở ngoại quốc, học viên của tôi muốn thì gọi tôi bằng Thầy. Còn những người quen biết bà con xưa nay kêu tôi như thế nào thì cứ kêu như vậy, bằng thẳng cũng được. Còn Phật Giáo, con đi tu thì mẹ cũng phải kêu bằng thầy xưng con như thường. Tôi không dám nói những tôn giáo khác nhưng tôi nói Phật Giáo vì tôi biết rõ từ hồi nhỏ. Họ nói không cần vật chất mà mỗi lần họ xin cả trăm ngàn Mỹ kim để xây chùa cho thật lớn, tốn cả triệu Mỹ kim. Họ nói Phật ở trong tâm mà họ xây tượng cho thật lớn. Cho nên chúng ta phải biết rằng cần có phương tiện vật chất để chúng ta tìm chân lý. Tại sao anh chị em tập kim tự tháp đôi, kim tự tháp nhỏ là vật chất? Vì nó là phương tiện để chúng ta tìm chân lý. Ở Thái Lan có một người đàn bà có khả năng làm cho kim tự tháp nhỏ có mùi thơm, có màu sắc mà một số anh chị em qua Thái Lan học cũng có dịp biết đến. Thì anh chị em biết rằng, chính vật chất giả này giúp chúng ta đến gần Thượng

Đế. Chúng ta cần vật chất làm phương tiện nhưng chúng ta không ham mê vật chất thì mới thành công được. Nếu chúng ta không ham mê thì chúng ta có tất cả, còn chúng ta ham mê thì chúng ta mất tất cả.

Câu hỏi:

23. Với niềm tin vào năng lực của Thầy, một nhóm học viên ở Bảo Lộc đã truyền điện vô nước để trị bệnh bao tử, nhỏ mắt hoặc dùng làm thuốc bôi ngoài da thấy có kết quả, chúng con làm như vậy có sai nguyên tắc với Thầy không? Chúng con được tiếp tục dùng rộng rãi thứ nước này được không?

24. Thưa Thầy trong lúc con tập thiền định cứ từ 10 đến 15 phút là buồn ngủ, hai mắt nặng nề không thể tập luyện lâu hơn. Như vậy có trở ngại gì không trong việc phát triển đường đạo?

25. Con đã học lớp 4, cứ mỗi lần trị bệnh là con có cảm giác nôn nôn từ bụng lên ngực. Kính xin Thầy chỉ dạy cách khắc phục. Cảm ơn Thầy.

Thầy trả lời:

Câu hỏi thứ nhất. Theo nguyên tắc chung thì anh chị em học lớp 6 trở lên có năng lực mạnh có thể truyền điện vô nước, vô thuốc để giúp mau hết đau hết bệnh. Nhưng nếu anh chị em truyền điện vô nước rồi dùng để trị bệnh thì có khi cũng hết nhưng dễ bị coi là phản khoa học, giống mấy ông thầy nước lạnh mấy chục năm về trước. Anh chị em từ lớp này trở đi, sau khi tập kim tự tháp hãy dùng luân xa 6 để truyền thẳng vào các loại thuốc cho hết bệnh. Thầy kể cho anh chị em nghe câu chuyện về một người được sỹ học xong lớp 6 như anh chị em. Ông ta có trách nhiệm quản lý một kho thuốc thật lớn chuyên cung cấp cho các bệnh viện và thường hay truyền điện vào các loại thuốc của ông ta quản lý. Một hôm, do quá mệt ông ta đã đưa nhầm thuốc cho bệnh nhân uống. Tuy nhiên khi người bệnh nhân bớt bệnh đưa mẫu thuốc đến mua thêm thì ông mới biết là mình đã đưa không đúng thuốc mà bệnh vẫn hết. Từ đó, ông suy ra rằng, các loại thuốc sau khi đã truyền điện sẽ giảm hết độc tính mà tăng tác dụng tốt để

chữa bệnh mà không bị tác dụng phụ. Một lần nữa tôi nhắc nhở anh chị em ngưng đi nghe, văn minh rồi đừng có làm như mấy ông thầy nước lạnh 50 năm về trước mà bị coi là phản khoa học nghe.

Trong trường hợp các anh chị em tập mà buồn ngủ thì có hai lý do. Thứ nhất là sau một ngày làm việc mệt nhọc anh chị em vào tập thì buồn ngủ là phải rồi. Anh chị em mới cầu nguyện xong thì hai mắt anh chị em muốn nhắm lại rồi. Trường hợp đó thì hãy ngủ cho khỏe đi rồi hãy tập. Hoặc có khi năng lượng vô nhiều quá cũng làm cho buồn ngủ. Trường hợp này các anh chị em cứ tập từ từ, khi quen rồi anh chị em có sức chịu đựng thì bớt buồn ngủ thôi. Cả hai trường hợp không có gì trở ngại cả.

Các anh chị em lớp 4 có năng lực rồi mà anh chị em trị sai nguyên tắc, trị quá lâu cũng làm cho dòng điện trở về cơ thể anh chị em, mà cơ thể anh chị em có giới hạn nên làm cho anh chị em khó chịu. Anh chị em nhớ điều này và mai mốt giúp cho những người bị hiện tượng tương tự biết để thực hiện cho đúng nguyên tắc nghe.

Câu hỏi:

26. *“Bạch Thầy, con là Võ Hiền, thư ký CLB Nhân Điện TP.Đà Nẵng. Xin Bạch Thầy, thể xác bệnh thì chữa được vậy linh hồn bệnh thì chữa như thế nào? Cụ thể có người bệnh thì họ nhờ chữa Nhân Điện nhưng bảo họ học để có năng lượng thì họ không chịu học, như thế theo con là linh hồn anh chị này bị bệnh.”*

Thầy trả lời:

Tôi nói anh chị em, thể xác anh chị em bệnh chứ linh hồn không bao giờ bị bệnh nghe. Linh hồn vào ở trong một thể xác để học hỏi, hết thể xác này đến thể xác khác để trở thành ngày một giỏi hơn. Linh hồn không ăn, không mặc, không ham vật chất. Cường lại không học là do thể xác chứ không phải do linh hồn. Tuy nhiên, nếu ai cần thì chúng ta giúp. Chúng ta không cần bắt buộc phải giúp ai hết. Thầy không yêu cầu anh chị em phải bỏ nhà bỏ cửa, bỏ việc nhà

việc nước đi theo giúp người ta. Thầy không muốn việc này, ngoại trừ khi anh chị em tình nguyện. Mà khi anh chị em đã tình nguyện thì Thượng Đế sẽ bù đắp những đóng góp của anh chị em.

Câu hỏi:

27. Học viên làm nghề châm cứu hỏi từ khi học lớp 5.1 & 5.2 khi truyền điện trong việc châm cứu từ 10 đến 15 phút khi tập trung vào chỗ châm cứu thì bị nóng hay tê cứng tay là tại sao? Như vậy có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không?

Thầy trả lời:

Trong vấn đề châm cứu trước khi anh chị em trị theo công thức cũ. Nhưng khi Thầy đã có nghiên cứu về việc châm cứu tại Sri Lanka và Thầy đã được phép dạy trị bệnh bằng châm cứu kết hợp nhân điện cho các học viên từ lớp 7 trở lên cho trên 1500 anh chị em trong một thời gian ngắn có kết quả khả quan. Ở các nước khác thì chỉ có những anh chị em làm nghề y khoa, bác sỹ thì mới được áp dụng công thức này. Nhưng riêng ở Việt Nam, tôi cho phép các anh chị em đã làm nghề châm cứu, trị bệnh đông tây y có thể áp dụng. Nhưng anh chị em nào có nghề muốn trị kết hợp với nhân điện thì cũng phải chờ đến lớp 7, chờ tôi dạy chung cho tất cả các anh chị em.

Các anh chị em đặt theo công thức vừa đủ điện thì rút kim ra. Nếu mà để hoài 10 – 15 phút thì điện trở ngược về làm cho anh chị em bị tê tay, cứng tay không hết bệnh mà còn phản tác dụng, mất năng lực cá nhân, làm mệt mỏi mà bác sỹ không tìm ra được bệnh. Tôi khuyên các anh chị em **PHẢI TRỊ BỆNH ĐÚNG NGUYÊN TẮC** thì mới có kết quả. Anh chị em truyền năng lượng vũ trụ giúp cho người ta chứ không phải anh chị em dùng nội công. Các anh chị em phải nhấn nhủ cho những học viên khác đừng sử dụng năng lượng sai nguyên tắc mà ảnh hưởng đến năng lực của mình.

Câu hỏi:

28. Thưa Thầy, hào quang có phải là cảnh giới cao nhất của vũ trụ hay không? Người ta nói sau này thế giới chỉ có 2 phái là Vô Vi và Trường Sinh Học, có đúng không? Cái không của bản thể con người và cái không của vũ trụ có phải là năng lượng, là hào quang của Đức Phật không? Xin Thầy lý giải cho chúng con.

29. Thưa Thầy, có phải học Nhân Điện là bước vào thân thứ 6 của 7 thân không? Những học viên Nhân Điện có thể được Thầy khai mở cho luân xa 1 hay không?

Thầy trả lời:

Tại sao các Đấng mà chúng ta biết như Phật, Chúa đều có hào quang? Là vì các Đấng có quyền năng khả năng. Bản thân tôi có lúc đang dạy học ở Châu Âu, một số anh chị em chụp được hình tôi mặc áo dài của dân tộc có hào quang. Tôi giải thích cho anh chị em biết, đó là hào quang thật nhưng không phải là của tôi mà do các Đấng hiện diện bên tôi tạo nên. Tôi cũng giống như anh chị em thôi nhưng vì lúc tôi đang dạy học, lúc tôi làm nhiệm vụ của Thượng Đế giao phó thì luôn có các Đấng ở bên tôi, hào quang anh chị em vô tình chụp được là của các Đấng. Anh chị em còn đòi ăn, đòi mặc, đòi hưởng thụ thì làm sao có hào quang? Hào quang đó là linh hồn của các Đấng, tôi không nhận là của tôi. Thế xác tôi bị giới hạn nhưng linh hồn thì khác, linh hồn tôi được các Thượng Đế gửi xuống để giúp cho nhân loại trên thế giới và dân tộc Việt Nam.

Trong lĩnh vực khoa học, chúng ta sống gần mặt trời nên hưởng được những nguồn năng lượng từ ánh sáng soi rọi trong 1 thời gian dài. Chúng ta dùng năng lượng từ mặt trời để áp dụng trị hết bệnh hết đau nhưng chúng ta vẫn còn bị giới hạn. Vào tháng 3-2002 tới nay, Thầy sẽ tuyển lựa một số anh chị em toàn thế giới về Úc Châu học, nghiên cứu về băng tần tổng hợp về những năng lượng vũ trụ từ xa hơn nữa, từ những vì sao xa xôi, không chỉ lệ thuộc vào mặt trời. Chúng ta biết cách dùng LX6 để truyền điện đi mà không bị gián đoạn, không bị chặn đứng bởi vật chất vì chúng ta đã biết sử dụng chiều thứ tư. Chúng

ta không cần phải tập kim tự tháp nữa mà vẫn sử dụng được băng tần tổng hợp. Đó là trong tương lai sắp tới.

Tôi cũng muốn giải thích rằng ai, tôn giáo nào cũng nói giỏi hết nhưng thực hành có được hay không? Lý thuyết làm cho người ta khổ, sợ hãi thì không phát triển đường đạo được. Những gì chỉ có những vị giáo chủ mới làm được hoặc ngay cả những việc họ không làm được thì làm sao đệ tử làm được? Ngành Nhân Điện chúng ta làm được. Chúng ta làm cho người khác hết đau hết bệnh, chúng ta giúp chống đỡ những tai họa, giúp cho mọi người hạnh phúc. Đó là đời Thượng Nguyên Thứ Nhất, đó là Hội Long Hoa. Đó là một chiều hướng mà Thượng Đế đã giao cho dân tộc Việt Nam thực hiện.

Lý thuyết, giáo điều làm cho người ta lo sợ, căng thẳng, làm cho người ta không được an nhiên tự tại. Tôi thì khác, tôi dạy và yêu cầu anh chị em hãy làm đi, hãy thực hành đi để anh chị em được hưởng, gia đình, xã hội, đất nước anh chị em hưởng chứ không phải tôi hưởng.

Anh chị em nói hay ai nói có 2 phái Vô Vi và Nhân Điện là sai, không đúng đâu.

Tôi chỉ biết có Thượng Đế. Những điều tôi dạy được phiên dịch ra 15 thứ tiếng, câu hỏi nào của các anh chị em tôi cũng may mắn giúp được là vì linh hồn tôi là linh hồn một người Việt Nam được Thượng Đế ban cho hồng ân, ban cho nhiệm vụ cùng với anh chị em bảo vệ đất nước Việt Nam, bảo vệ thế giới.

Anh chị em biết, phải tập kim tự tháp từ 5 giây đến 30 phút, mỗi ngày 3 lần bằng 1,5 giờ mới đủ năng lực, lúc đó linh hồn anh chị em hòa hợp với Thượng Đế, với vũ trụ, anh chị em mới có đủ năng lực đóng góp cho mình, cho gia đình, xã hội và nhân loại.

Tôi giải thích cho anh chị em hiểu rõ ràng. Khi bước chân vào Ngành Nhân Điện, mở LX 100% linh hồn anh chị em luôn được học hỏi được giảng dạy đường đạo. Thượng Đế ban cho mà anh chị em chối bỏ thì thôi, tôi cho người khác. Anh chị em nào cần, tôi sẽ cho tiếp.

Nếu anh chị em không có năng lực anh chị em có thể trị hết bệnh, anh chị em trị bệnh thần kinh giả được? Thầy pháp có thể làm được nhưng vô cùng vất vả chúng ta có thể trị bệnh thần kinh giả mà không cần nhang khói, trái cây, lễ bái hay thủ tục rườm rà. Chúng ta không cần một điều kiện nào cả. Lần đầu tiên có 1 ông Thầy giúp cho anh chị em trong 1 thời gian ngắn nhất phát triển đường đời lẫn đường đạo, giúp được cho linh hồn tái kiếp, đi tu. Khi anh chị em học đến lớp 6 rồi, biết sử dụng chiều thứ 4 ngoài không gian, sử dụng điện năng vô giới hạn, càng ngày linh hồn chúng ta gần với Thượng Đế thì chắc chắn có năng lực vô giới hạn để phục vụ nhân loại.

Câu hỏi:

30. Học viên cấp 5.2 trở xuống nhìn vào kim tự tháp có bị ảnh hưởng gì đến năng lực hay không?

31. Ý nghĩa của mặt trời Nhân Điện treo trong nhà?

32. Không thiên mà năng lượng vẫn vô có ảnh hưởng gì không?

Thầy trả lời:

Thầy khuyên tất cả các anh chị em có kim tự tháp nên cất kim tự tháp kỹ lưỡng. Đừng bao giờ cho người khác tập kim tự tháp của mình. Tập xong nên cất hay phủ lại để tránh người cấp thấp vô tình nhìn vào. Học viên cấp thấp từ 5.2 trở xuống mà lên tập kim tự tháp năng lực sẽ bị mất. Còn người chưa học Nhân Điện, trẻ em vô tình nhìn vào không sao.

Những Thầy địa lý ở các nước rất giỏi họ có thể giam cầm hay sai khiến 1 số linh hồn nào đó nhưng lại không bao giờ cứu giúp những linh hồn bất tử bất diệt đang ở trong khu vực đó nên bị những linh hồn này phá phách, làm gì cũng bị thất bại. Mặt trời Nhân Điện 13 góc hợp với băng tần thứ 13 của vũ trụ, hợp với kim tự tháp 13 tầng, hợp với băng tần tổng hợp. Mặt trời đặt trong nhà chúng ta có thể đốt cháy những băng tần xấu và những hình thức xấu xa vô nhà chúng ta, làm ảnh hưởng đến chúng ta. Mỗi gia đình chỉ có 1 cái. Toàn thế giới có đến 2 triệu học viên, cần đến ít nhất 200.000 cái trong giai đoạn đầu để dung

cấp cho các học viên cấp cao. Sau này tôi sẽ giúp cho 1 số anh chị em học tiếp về phong thủy địa lý. Ở các nước khác chỉ có 100 cái, còn riêng Việt Nam tôi đã gửi về 700 – 1000 cái. Tại vì tôi thương Việt Nam quá, các học viên ngoại quốc nếu biết họ sẽ khiếu nại. Tương lai chúng ta có khả năng địa lý phong thủy cộng với việc giúp cho những linh hồn bất tử bất diệt được siêu thoát, hóa giải những điều xấu, người xấu mang vô nhà mình.

Nếu anh chị em không ngồi thiền mà vẫn có năng lượng thì anh chị em phải mừng vì nhiều người muốn mà không có. Từ 5.2 trở xuống thì trị bệnh cho người khác để truyền bớt năng lượng ra. Còn từ lớp 6 trở lên thì truyền đi ra ngoài đi thì sẽ hết.

Câu hỏi:

33. Khi nào thì Thượng Đế cho linh hồn vào thể xác con người? Lúc còn ở trong bào thai hay là lúc đã thành con người hoàn chỉnh ra đời? Các bác sỹ làm kế hoạch gia đình (phá thai) có ảnh hưởng gì không?

34. Vụ trụ có luật tuần hoàn. Đạo Phật có luật nhân quả. Sinh tử là luật của Trời Đất. Ngành Nhân Điện của chúng ta có khả năng chữa hết bệnh tật, kéo dài tuổi thọ, làm như vậy có xáo trộn quy luật của trời đất không? Tùy theo nghiệp lực của mình khi chết linh hồn sẽ đi về đâu? Chúng ta có khả năng đưa linh hồn đi theo ý của mình và như thế có còn nghiệp lực nữa hay không?

Thầy trả lời:

Theo sự hiểu biết của tôi thì những linh hồn xâm nhập đứa bé trước từ trong bào thai là rất ít. Vì như thế thì sẽ chịu rất nhiều rủi ro suốt thời gian dài, có khi cái thai đó bị hư đi. Bình thường thì đa số linh hồn vào trong bào thai lúc đứa bé chuẩn bị ra đời. Còn những linh hồn cao cả sẽ vô lúc đứa bé ra ngoài rồi, lúc bác sỹ cho nó khóc là lúc linh hồn vào. Việc này cũng ít xảy ra nhưng đó là những trường hợp của những linh hồn cao cả sáng suốt được Thượng Đế gửi xuống để cứu giúp nhân loại, để thực hiện những nhiệm vụ quan trọng nào đó.

Từ năm 1974 trở về sau này có khoảng 80% linh hồn cao cả được gửi xuống trần gian.

Phá thai hoặc kế hoạch hóa gia đình không quan trọng đâu, không có tội đâu vì lúc đó chưa có linh hồn. Nếu thể xác đó chết đi thì linh hồn tìm một thể xác khác. Ngay cả khi người đó đã lớn rồi nếu có chết thì đầu thai kiếp khác hoặc trở về với Thượng Đế cũng là tốt thôi.

Trong tương lai gần đây, khi người đàn bà biết sử dụng băng tần tổng hợp để tạo ra đứa con không cần người đàn ông. Thể xác có tội nhưng linh hồn không có tội. Khi thể xác chết đi thì linh hồn sẽ tái kiếp ngay với điều kiện linh hồn anh chị em tu cao học giỏi rồi thì về ngay với Thượng Đế. Còn nếu linh hồn không tu học, thấp thì có thể bị thầy bùa lợi dụng, sai khiến. Cũng có những linh hồn hàng ngàn năm không chịu tái kiếp mà chờ đợi lúc thuận tiện họ mới tái kiếp.

Nhân loại sẽ được hưởng đời Thượng Nguyên Thứ Nhất thật sự từ năm 2004, mà nhiệm vụ đã trao cho các anh chị em đó, tôi đó, là dân tộc Việt Nam để chia sẻ đóng góp việc này đó.

Ngài Nguyễn Bình Khiêm là một nhà tiên tri lỗi lạc của dân tộc Việt Nam. Ngài đã nói năm nay, năm toàn thế giới có sự xáo trộn rất nhiều. Những nhà tiên tri của thế giới cũng đã nói người giúp thế giới là một người Việt Nam, sinh ra từ năm 39 – 45, sinh ra giữa 2 dòng sông Hậu và sông Tiền ở Việt Nam.

Tôi, anh chị em, chúng ta cùng chờ đợi ngày đó, chờ đợi gặp người đó để cùng nhau bảo vệ dân tộc, giúp cho thế giới đang bị đau khổ bị chiến tranh. Việt Nam chúng ta hết chiến tranh rồi, vì chúng ta đã bị đau khổ chiến tranh nhiều rồi. Tôi đã nhận được nhiều thông điệp từ Thượng Thiên, tôi cần nhiều người tình nguyện để làm nhiệm vụ mà Thượng Đế giao phó. Vì lẽ đó, tôi khuyên anh chị em phải luyện tập thường xuyên từ 5 giây đến 30 phút mỗi ngày để chúng ta có sức mạnh, có sức đề kháng, có năng lực để thực hiện thực hành đóng góp cho nhân loại. Tôi nói cho anh chị em biết chắc anh chị em vui lắm, mà sự thật như vậy. Không có quốc gia nào nhỏ bé như Việt Nam mà có đến 5 chủ nghĩa đã

từng tồn tại. Các nước khác chỉ có 2 đến 3 chủ nghĩa mà thôi. Từ đó chúng ta đã học được những tinh hoa, cái hay cái đẹp của những chủ nghĩa trên thế giới mà sau này các dân tộc khác trên thế giới phải đến đây học hỏi.

GIẢI LAO

Anh Thắng trình Thầy có nhiều học viên nêu ý kiến rằng học lớp 6 ở Việt Nam thời gian ngắn, học ít ngày hơn nên truyền điện sẽ ít ngày hơn ở các lớp ở nước ngoài.

Thầy trả lời:

Những ý kiến của anh chị em, những câu hỏi của anh chị em có giá trị gấp 10 lần ở nước ngoài. Mặc dầu chỉ có 5 tiếng đồng hồ nhưng tôi nói hoàn toàn bằng tiếng Việt, không qua phiên dịch mất thời gian. Không như ở các lớp học khác. Ví dụ như quốc gia Đài Loan, học lớp 6 rồi mà vẫn cứ hỏi luân xa 3, luân xa 7 ở đâu, trị cái gì. Thời gian học ít nhiều không quan trọng bằng chất lượng các câu hỏi, bằng các điều anh chị em nghiên cứu học hỏi về mặt tâm linh cũng như về nghiên cứu khoa học. Lát nữa tôi sẽ truyền điện tiếp giúp các anh chị em thực hành nhanh chóng, không còn thời gian học lý thuyết nữa đâu. Qua những lần tôi dạy các anh chị em điện năng tập trung về Việt Nam biết bao nhiêu. Rồi anh chị em sẽ thấy tác dụng sau khi tập luyện. Những tài liệu sẽ giúp cho anh chị em một số kỹ thuật giúp trị bệnh, giúp môi trường, giúp nông nghiệp... Các anh chị em nên tập kim tự tháp để có đủ năng lực để thực hành thực hiện những gì học hỏi được để giúp phát triển kinh tế xã hội Việt Nam.

Chưa có lớp học nào quý giá như lớp học này. Sĩ số học có thể ít hơn các lớp khác nhưng anh chị em đã hỏi những câu hỏi rất có giá trị để tôi giúp nghiên cứu học hỏi kết quả khả quan. Tôi là người Việt Nam, anh chị em là người Việt Nam. Tôi cố gắng đào tạo cho anh chị em thật giỏi để trong tương lai có nhiều đóng góp trọn vẹn 100% cho Việt Nam, cho thế giới. Anh chị em đừng nghĩ chuyện nhỏ, hãy nghĩ chuyện lớn. Rồi đây tôi sẽ về Việt Nam dạy các lớp, tôi sẽ

dùng tiền đó để giúp cho Việt Nam xây dựng một bệnh viện hiện đại, bệnh viện tổng hợp y học hiện đại và y học bổ sung làm điều kiện các anh chị em bác sỹ, y sỹ, nhà khoa học trên toàn thế giới tài trợ về đóng góp cho Việt Nam trị hết đau hết bệnh, phù hợp với ý muốn của người Việt Nam. Không phải là một bệnh viện ở miền Nam mà nhiều bệnh viện khác từ Nam ra Trung ra Bắc, trên toàn đất nước. Phát triển y học, phát triển kinh tế đưa nền y học của nước ta giúp toàn thế giới. Tôi là người muốn hơn ai hết. Tôi sẽ bỏ công sức ra, tiền bạc ra để làm điều này càng sớm càng tốt giúp cho gia đình, xã hội, quốc gia chúng ta phồn vinh và sức khỏe. Đó là một kho tàng mà Việt Nam được hưởng “dân giàu nước mạnh”. Đó là điều tôi muốn chia sẻ với anh chị em để anh chị em yên tâm mà học hỏi, thực hành, thực hiện.

Câu hỏi:

35. *Thưa Thầy, nếu chết là hết tức là Cháp Đoạn, còn chết mà linh hồn tồn tại mãi mãi là rơi vào Cháp Thường. mà cả 2 trường hợp Cháp Đoạn, Cháp Thường này đều bị Đức Phật bác bỏ. Riêng về Nhân Điện, Thầy có nói là linh hồn tồn tại mãi mãi, như vậy có phải đây là rơi vào trường hợp Cháp Thường hay không?*

36. *Khi linh hồn được về với Thượng Đế thì sẽ nhập một với Thượng Đế hay mãi mãi vẫn là con cái của Thượng Đế?*

Thầy trả lời:

Quả đất chúng ta, đầu tiên người tiên sử sống cách đây 3 tỷ năm. Biết bao nhiêu vị Thầy, biết bao nhiêu linh hồn cao cả xuống trần gian trong đó có Đức Phật, có Chúa. Anh chị em nên nhớ rằng, Thượng Đế chưa bao giờ có mặt ở trần gian này mà tại sao chúng ta biết mà gọi là ông Thượng Đế mà không gọi là bà Thượng Đế? Câu hỏi này được đặt ra rất nhiều từ Châu Âu, Châu Mỹ... Tại sao biết Ngài là đàn ông? Đó là do con người chúng ta nghĩ ra, áp đặt, tạo ra “Ông Thượng Đế” vì cho rằng Thượng Đế thì cao siêu, có quyền năng khả năng

mà người đàn ông luôn luôn giỏi hơn người đàn bà thì họ gán cho là “Ông Thượng Đế”.

Đức Phật ngự trị chỉ có 2.500 năm qua, Đức Chúa ngự trị 2.000 năm, vậy còn trước kia thì sao? 200.000 năm là ai? 500.000 năm trước là ai? Không ai biết các vị thần Ai Cập tạo ra kim tự tháp bằng cách nào có ai biết? Con người chỉ nói ra những gì người ta biết, biết ít họ nói thành biết nhiều. Đức Phật còn mang nợ với trần gian này, lúc là Thái Tử, còn đi tu ở trần gian. Đức Phật chưa kịp viết những cuốn sách để chia sẻ những hiểu biết của Ngài cho nhân loại thì Ngài đã viên tịch rồi. Đức Phật đã trở về trần gian rồi để giúp đời, để tiếp tục đóng góp giúp cho nhân loại. Thượng Đế gửi chúng ta xuống đây bằng hình hài người Việt Nam để giúp nhân loại, gửi tôi đi giảng đạo, hành đạo đó là may mắn của người Việt Nam, của dân tộc Việt Nam.

Linh hồn chúng ta khi làm xong nhiệm vụ sẽ trở về với Thượng Đế, là con của Người chứ không phải là Người. Anh chị em cũng phải sống tới hạ nguồn sau cùng để cùng chịu cực khổ để giúp nhân loại tiến tới đời Thượng Nguyên Thứ Nhất. Tuy nhiên, nếu anh chị em không đủ năng lực thì sống sót qua cơn tai biến sắp đến cũng không được chứ đừng nói tới việc cứu giúp người khác.

Ngành Nhân Điện có học viên ở năm châu, bốn biển, không phân biệt nam nữ, tuổi tác, màu da, sắc tộc, tôn giáo... rất nhiều học viên. Vừa rồi tôi trình bày với anh chị em là nhân loại khổ quá. Do đó nhiều linh hồn được Thượng Đế gửi xuống trần gian này. Hiện nay ở Việt Nam chúng ta có đến 70% các linh hồn cao cả được gửi xuống để chúng ta có cơ hội đóng góp, đứng đầu trên thế giới trong ngành này chứ không phải là nước nào khác. Tôi tình nguyện đi trước dọn đường trước cho anh chị em cùng đóng góp nhiều công sức chuẩn bị vượt qua những chuyển biến quan trọng, những tai nạn trong năm 2002 và 2003. Rồi đây, năm 2004 chúng ta chuẩn bị sống đời Thượng Nguyên Thứ Nhất để cứu giúp nhân loại, con cháu, đồng bào chúng ta trong tương lai. Rất nhiều

anh chị em cầu nguyện phát triển tâm linh. Tôi giải thích ngắn gọn mà đầy đủ ý nghĩa để anh chị em hiểu mà thực hiện.

Để tôi giải thích thêm cho anh chị em rõ. Đồi Thượng Nguyên Thứ Nhất, cảnh niết bàn ở trần gian sẽ xuất phát tại một nước nhỏ bé Đông Nam Châu Á là nước Việt Nam chúng ta đây. Tôi tiết lộ thiên cơ cho các anh chị em vui mà đóng góp cho đất nước chúng ta, dân tộc chúng ta, cho các nước khác trên thế giới.

Câu hỏi:

37. Gần đây các nhà khoa học công bố những nghiên cứu cho rằng hiện nay trong không gian đang có một luồng năng lượng mạnh có chiều hướng đẩy quả địa cầu chúng ta ra khỏi hệ mặt trời. Người ta đang nghiên cứu nên chưa thể minh định chính xác được luồng năng lượng này tốt hay xấu. Vậy kính thưa Thầy, luồng năng lượng đó có phải là năng lượng chiều thứ 4 mà học viên Nhân Điện chúng ta đang học không?

Thầy trả lời:

Bây giờ tôi giải thích cho anh chị em trong vấn đề khoa học và trong vấn đề tâm linh. Cách đây 30 năm về trước, lần đầu tiên tôi học được nhiều thông điệp từ Thượng Đế. Anh chị em biết trong tương lai thế kỷ 21 chỉ có con người mới giúp con người, ngoài con người không ai cứu giúp con người cả. Mà con người đó sẽ được Thượng Thiên ban cho quyền năng khả năng, đó là anh chị em chúng ta trong suốt 13 năm vừa qua tôi và anh chị em đã đang và sẽ đóng góp nhiều hơn nữa.

Người ta đã sử dụng, khai thác quả địa cầu quá đáng, lấy những nguyên vật liệu từ quả địa cầu, làm cho quả địa cầu mỏng đi, tầng ozon bị thủng, bị sức nóng mặt trời rọi xuống. Tình trạng thế giới căng thẳng chiến tranh nguyên tử trong năm 2003 – 2004 sắp sửa xảy ra, nhất là các nước nào có đầu đạn nguyên tử thì sẽ bị thiệt hại nhiều nhất. Các anh chị em yên tâm, Việt Nam không có đầu đạn nguyên tử nào hết, Việt Nam chiến tranh quá nhiều rồi chắc chắn không

bị tai nạn nữa. Nhưng tùy dân tộc, tùy cơ duyên mà chúng ta có bốn phận phải đóng góp chia sẻ, giúp đỡ cho các nước trên thế giới.

Các nhà khoa học nói nguồn năng lượng này làm quả địa cầu bị lệch, quả địa cầu đổi trục, vv. Thật ra, tất cả những việc đó, những biến cố đó đều là do con người làm ra gián tiếp hay trực tiếp. Con người nói rằng họ rất giỏi. Họ làm rất nhiều thí nghiệm khoa học, tốt có xấu có làm ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp đến môi trường sống của chúng ta. Họ phóng rất nhiều phi thuyền và vệ tinh nhân tạo vào không gian, trong số đó có những cái bị mất tích không rõ lý do. Năm 2001 vừa qua một số công ty tư nhân đưa vệ tinh nhân tạo ra ngoài không gian bị mất tất cả, thiêu hủy mất.

Sắp tới anh chị em còn thấy chúng ta còn có nhiều khả năng nữa mà anh chị em sẽ biết ở các lớp cao hơn. Năm 2002 – 2003 là cực kỳ nghiêm trọng, Việt Nam chúng ta Thượng Đế đã thử thách rồi. Trong nhiều cuộc chiến tranh sắp tới, Việt Nam sẽ chia sẻ giúp đỡ nhiều nước trên thế giới.

Câu hỏi:

38. Ngồi tịnh tâm thấy Hào Quang và cầu nguyện Thầy Đấng thì thấy hào quang lần nữa, có ý nghĩa gì? Học viên lớp 5 trở lên có thể đi chùa được không? Khi ngồi tịnh tâm nghe tiếng hú thật lớn trong tai con, đó là gì?

Thầy trả lời:

Các Đấng có quyền năng khả năng. Hào quang là do các Đấng cho chúng ta thấy để cho ta lòng tin, để chúng ta học tập. Tôi luôn muốn giúp anh chị em. Khi anh chị em cầu nguyện linh hồn tôi tới thì các Đấng theo đó mà giúp anh chị em chứ không phải tôi. Luôn luôn bên cạnh các anh chị em có tôi. Luôn luôn bên cạnh tôi có các Đấng. Các anh chị em cầu nguyện tôi hay Thượng Đế đều được. Dân tộc Việt Nam tin tưởng các Đấng. Các anh chị em Nhân Điện tin tưởng các Đấng, tin tưởng tôi. Tôi còn sống mà anh chị em lập bàn thờ đã đành mà ở Nam Mỹ cũng có chuyện lạ này có một nhóm học viên dạy học cứ lập bàn thờ hương án để lư hương trái cây, thấp nhang cầu nguyện rồi mới dạy học.

Không cần phải như vậy, nhưng bất kỳ lúc nào anh chị em gặp khó khăn tai nạn, cứ cầu nguyện tôi, linh hồn tôi sẽ tới ngay tức khắc để giúp các anh chị em qua khỏi tai nạn chỉ bị thương sơ thôi, trong khi người khác mất mạng 98%.

Như tôi đã nói anh chị em cứ theo tôn giáo của mình. Khi đi chùa nếu các anh chị em có cảm nhận ở LX 5, 6, 7 hoặc cảm thấy nóng là các anh chị em đã được các Đấng chứng cho cảm nhận dòng điện và sự hiện diện của các Đấng giúp cho các anh chị em được toại nguyện. Còn ngồi thiền mà nghe tiếng hú là tưởng tượng chứ không có đâu. Có thể do anh chị em chưa đủ sức mà tập quá nhiều, cơ thể chưa quen nên mới có hiện tượng đó.

Câu hỏi:

39. Thưa Thầy, con có 1 đứa con là nữ nhưng lại khao khát muốn thành nam. Con xin Thầy nếu điều đó là có thể được thì giúp cho nó được toại nguyện, còn nếu như vậy là sai quấy thì xin Thầy giúp cho cháu thuận tính lại.

40. Mẹ con có nghiệp lực rất nặng nề cho nên mỗi lần con tu tập, cầu nguyện sự giúp đỡ của Thầy, mẹ con luôn tỏ ra bất tín, xin Thầy giúp đỡ

Thầy trả lời:

Việc thay đổi giới tính không phải là khó đối với các nước tiên tiến hiện nay. Tuy nhiên, có thể truyền điện vào LX7, LX5 mỗi ngày 30 giây sẽ thuận tính lại.

Tin tưởng hay không, đó là chuyện riêng của từng người. Có người học lớp 6 rồi mà vẫn không tin tôi cũng không trách. Tuy nhiên, tròng nào họ cần thì chúng ta sẽ giúp, không thì thôi. Từ ngày hôm nay, anh chị em có thể lập danh sách truyền điện vào cho gia đình chúng ta đến ngày 31-12-2003 để giúp người thân sức khỏe và hóa giải cho họ mà không cần nói cho họ biết.

Câu hỏi:

41. *Thưa Thầy, con thường xuyên bị bệnh nặng. Từ khi con được Thầy mở LX 100% đến nay con đã khỏe. Con có câu hỏi, ngày xưa con nhắm mắt lại thì thấy khỏe khoắn bây giờ tại sao mỗi khi trị bệnh cho người ta con nhắm mắt lại thì bị choáng? Con có cảm nhận là có 1 linh hồn dựa vào thể xác của con. Cả 3 mẹ con chúng con đều có rãnh sâu trên đầu. Đó là do di truyền hay có ý nghĩa gì khác?*

Thầy trả lời:

Như anh chị em biết khi chúng ta có khả năng trị bệnh mà không biết cách sử dụng nên xảy ra tình trạng quá sức. Có một số anh chị em quá hăng hái, không trị đúng nguyên tắc, trị bệnh mỗi ngày cả trăm người thì sẽ bị mệt, kiệt sức, mất năng lực. Ví dụ: những người bệnh nhân mà chúng ta có cảm nhận từ LX3 trở lên là có 1 linh hồn cao cả mượn thể xác đó. Nếu anh chị em vô tình hay cố ý cứ trị cho người đó hoài thì anh chị em sẽ bị mất năng lực.

Có thể người học viên này trước kia có một linh hồn nào đó theo để giúp đóng góp 1 việc gì đó. Nhưng sau khi học lớp 6 trở lên, tập được kim tự tháp rồi người học viên này sẽ được tách khỏi linh hồn đang ngự trị thể xác của người học viên này, trở lại bình thường. Vì hiện nay người học viên đã được Thượng Đế cho đủ năng lực để giúp đời rồi. Linh hồn đó sẽ trở về với Thượng Đế hay phải đi tìm một thể xác khác.

Như anh chị em biết, các báo khoa học cách đây vài tháng có công bố một nghiên cứu rằng, khi con người bình thường thiền định thì bộ não tách rời ra, hệ thống não bộ thay đổi theo chiều hướng sáng suốt hơn. Tôi có tài liệu này nhưng rất tiếc không có truyền hình, không có video, không có phương tiện để chuyển về cho anh chị em xem. Nếu anh chị em ngồi thiền định nhiều thì tưởng tượng đầu mình bị chẻ ra. Thực tế, cũng có vài trường hợp đặc biệt xảy ra đối với các nhà thiền sư. Tuy nhiên, tôi khuyên anh chị em phải tập theo đúng nguyên tắc, trong khi thiền định môn này hãy để cho đầu óc được trống không thanh thản để có thể tiếp xúc được với tôi, với các Đấng giúp cho anh chị em ý

kiến để được chỉ dẫn học hỏi thêm. Nếu các anh chị em tưởng tượng nhiều, tự đặt ra, tự tập và tập sai nguyên tắc có thể làm ảnh hưởng đến năng lực của anh chị em.

Bây giờ đến anh chị em khác đặt câu hỏi.

Anh Thắng: Kính thưa Thầy câu hỏi thì rất nhiều. Thời gian còn lại, đề nghị Thầy nói rõ thêm về cách tập kim tự tháp, cách chữa bệnh của lớp 6 và xin Thầy truyền điện thêm cho anh chị em.

Thầy:

Bây giờ không còn nhiều thời gian nên tôi tóm lược lại, trong đầu chúng ta có một kim tự tháp thật thứ nhất. Anh chị em tưởng tượng ở LX6, kế đến là LX7 và hai điểm sau đầu, trùng với kim tự tháp bên ngoài mà anh chị em đang sử dụng đây. Tôi ví dụ cho dễ hiểu như là anh chị em hình dung cái nón ở bên ngoài không gian anh chị em tưởng tượng mình đội vô đầu của mình vậy. Kim tự tháp này là giả, là phương tiện tập luyện để anh chị em quen dần. Sắp tới đây, kim tự tháp này cũng không còn sử dụng nữa khi một số học viên được tôi tuyển chọn vào lớp học nghiên cứu tiềm năng khả năng con người vào ngày 4-3-2002 tới đây tại Melbourne, Úc Châu.

Bây giờ, anh chị em hình dung kim tự tháp giả từ bên ngoài không gian hội nhập vô kim tự tháp thật bên trong đầu các anh chị em. Sau đó, nếu trị bệnh cho mình hình dung kim tự tháp và truyền điện vô LX 6, 7 của mình. Nếu trị bệnh cho người khác thì hình dung kim tự tháp và truyền điện vô LX 6, 7 của họ 30 giây tối đa. Sau đó có thể truyền điện vô vết đau, vết thương, mỗ ở bên ngoài thì ở vùng local 30 giây nữa để giúp mau hết đau. Khi anh chị em trị bệnh tập thể cũng vậy. Anh chị em hình dung 2 kim tự tháp nhập 1 xong thì anh chị em truyền điện vô danh sách ở trước mặt mình.

Tuy nhiên, ở lớp 6 này, khi trị bệnh hôn mê thay vì 30 giây anh chị em truyền 5 phút, sáng 1 lần, chiều 1 lần cho đến khi tỉnh lại không còn hôn mê nữa thì trị theo công thức bình thường.

Anh chị em nghiên cứu thêm tài liệu lớp 6 rồi thực hiện, thực hành hoặc hỏi anh Thắng và các anh chị em đã học cấp cao để dành thời gian học hỏi những điều khác hay hơn. Trong tương lai gần đây nếu điều kiện dễ dàng, tôi sẽ tặng cho anh chị em video phone để tất cả anh chị em thấy được mặt tôi hoặc là tôi sẽ tổ chức các lớp 6, 7, 7+ ở Việt Nam để người nước ngoài về Việt Nam học để hiểu biết thêm về đất nước của ông Thầy. Học ở Việt Nam có cái lợi như về thăm gia đình, chi phí du lịch rẻ và thuận lợi. Nếu có bệnh viện y học bổ sung nữa thì còn nhiều người trên toàn thế giới về học hơn nữa. Rồi đây sẽ có nhiều bệnh viện y học bổ sung từ Bắc chí Nam. Đó là những điều ước muốn của tôi, hy vọng sẽ thành sự thật vào năm 2002, 2003.

Bây giờ trước khi chấm dứt lớp học đầu tiên tại Việt Nam, Thầy vừa truyền điện vừa trị bệnh cho anh chị em để giúp anh chị em có nhiều năng lực nhé.

THẦY PHÁT BIỂU KẾT THÚC LỚP HỌC

Bây giờ, đây là lần đầu tiên tôi dạy hoàn toàn bằng tiếng Việt Nam. Bình thường tôi dạy từ 3 đến 14 ngôn ngữ khác nhau trên thế giới. Hôm nay là đánh dấu 60 năm ngày sinh của Thầy. bây giờ Thầy mang ý nguyện trong suốt 17 năm qua chia sẻ hiểu biết của mình cho những người Việt Nam, bằng tiếng Việt Nam. Lớp học đầu tiên này do anh Tô Mạnh Thắng tổ chức, biết đâu đây là một bước mở đầu để chúng ta còn tổ chức những lớp khác với nhiều sự tài trợ hơn. Rồi đây nhiều nước khác sẽ giúp chúng ta. Từ khi rời Việt Nam đi ngoại quốc cho đến nay tôi đã cố gắng rất nhiều để vinh danh đất nước Việt Nam trên toàn thế giới.

Trong tháng 4 tới đây có Hội Nghị về giải Nobel Y học bổ sung của các nhà khoa học trên toàn thế giới, mà tôi là một trong những người được đề cử. Nếu tôi được giải này là do Thượng Đế giúp cho Việt Nam ta để giúp đỡ những

xáo trộn trên toàn thế giới. Đó là niềm vinh dự không phải của riêng tôi mà của toàn dân tộc Việt Nam.

Anh chị em Việt Nam yên tâm mai một các anh chị em làm không có kịp nghĩ. Tôi đã chuẩn bị một năng lực khá mạnh để bảo vệ đất nước chúng ta, để giúp các dân tộc khác... Rồi đây các nước nhỏ yêu cầu chúng ta giúp cho họ quản lý đất đai. Cách đây 5.000 năm, Việt Nam qua Trung Quốc lập nghiệp đem chữ Nho sang Trung Quốc, biến thể thành tiếng trung Hoa và nhiều thứ tiếng khác. Dân tộc Trung Hoa là do người Việt Nam hình thành. Việc lịch sử sửa đổi nguồn gốc của Việt Nam, lịch sử Việt Nam là vô cùng sai lầm. Còn ngôn ngữ chúng ta đang dùng bây giờ lại được viết theo mẫu tự Latinh có nguồn gốc Châu Âu. Việt Nam là nơi hội tụ của nhiều chủ nghĩa, của nền văn hóa Đông – Tây. Đất nước Việt Nam rồi đây sẽ có tiếng nói quan trọng trên thế giới, dân tộc Việt Nam sẽ có cơ hội đóng góp phát triển con người, phát triển tâm linh và có vị trí nhất nhì thế giới, xứng đáng với sự đóng góp của chúng ta. Những lời giải thích của tôi anh chị em sẽ thấy kết quả. Chúc anh chị em thực hành giỏi để đóng góp càng nhiều càng tốt vào sự nghiệp chung này, để giúp dân tộc Việt Nam trường tồn vĩnh cửu. Tạm biệt tất cả anh chị em.

Anh Thắng thay mặt lớp học chúc mừng sinh nhật Thầy và cũng là ngày tổ chức được lớp 6 đầu tiên ở Việt Nam.

Xin cảm ơn Thầy, kính chúc Thầy tốt đạo đẹp đời mang nhiều tình thương đến cho nhân loại.

CHẤM DỨT LỚP HỌC